



ASEAN
Community Center of
the Secretariat of the House
of Representatives

สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียน

ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๙๒ acc.parliament@gmail.com

สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จับมือนักวิชาการชั้นนำของประเทศ พัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญให้มีทักษะ ความรู้
ด้านกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมจัดทำแผนนิติบัญญัติครอบคลุมสามเสาหลักประชาคมอาเซียน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนเร่งสร้าง
ความรู้ความสามารถข้าราชการสามัญของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรองรับการพัฒนา
กฎหมายภายในให้ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญของ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้มีทักษะ สมรรถนะและความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้
สามารถสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติด้านประชาคมอาเซียน และก้าวทันในพันธกรณีสากล พร้อม
นำเสนอแผนนิติบัญญัติด้านประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ศึกษาค้นคว้าและจัดทำโดยข้าราชการ
รัฐสภาสามัญของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวสุภาสินี ชมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ
ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และกำกับดูแลสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ในด้านประชาคมอาเซียนว่า ขณะนี้การวิจัยการพัฒนากฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนซึ่ง
ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นปีแรกและจะขยายผลต่อยอดให้กว้างและลึกซึ่งในปีงบประมาณต่อไป
อย่างต่อเนื่องนั้น มีความก้าวหน้าตามแผนงานที่กำหนด โดยเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานฯ ได้ร่วมกับ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ซึ่งนำทีมนักวิจัยจัดกิจกรรมระดมสมอง (Focus Group)
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะอนุกรรมการด้าน
ต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มีต่องานวิจัยแบบบูรณาการกฎหมาย (Legal Harmonization) เรื่อง “การ
พัฒนากฎหมายภายในเพื่อรองรับการทำงานด้านประชาคมอาเซียน” และการวิจัยในลักษณะ Quick Research
ในหัวข้อที่เป็นประเด็นร้อนของอาเซียนและของประเทศไทยจำนวน ๓ เรื่อง คือ “แรงงานข้ามชาติ” “ความมั่นคง
ทางทะเล” และ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมวันนา กรุงเทพฯ ทั้งนี้ หัวใจของการระดมสมองครั้งนี้ คือ
คณะผู้วิจัยจะนำข้อเสนอแนะจากการระดมสมองไปพัฒนางานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ต่อไป โดยจะนำเสนอผลงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนจะประชุมระดมสมองครั้งใหญ่เพื่อนำ
ผลการวิจัยและแผนนิติบัญญัติไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อไป

ทั้งนี้ รูปแบบงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมข้อมูลแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการรองรับ
พันธกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน การจัดทำกฎหมายให้เป็น
เอกภาพหรือผสมผสานกัน กฎหมายที่อนุวัติการ กฎหมายของอาเซียนในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้
ทั้งหมดจะนำมาวิเคราะห์ เพื่อชี้ให้เห็นแนวทางการสร้างความพร้อมด้านกฎหมายของไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน
โดยเชื่อมโยงวาระการปฏิรูปประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนากฎหมายภายใน และวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวโน้มการสร้าง

ความพร้อมด้านกฎหมายของประเทศไทย เชื่อมโยงกับพันธกรณีตามกรอบประชาคมอาเซียน พร้อมบทสรุปเกี่ยวกับกฎหมายที่อาจเป็นปัญหา และข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขในแต่ละประเด็นปัญหาที่ปรากฏให้ชัดเจน

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเสริมว่า งานวิจัยดังกล่าวจะสนับสนุนให้รัฐสภาและหน่วยงานรัฐได้มีการวางแผนการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนที่ชัดเจนและเป็นการมองในระยะยาวไปสู่ออนาคตของการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ซึ่งสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ มีเป้าหมายที่จะศึกษาวิจัยการพัฒนากฎหมายภายในเพื่อรองรับการทำงานด้านประชาคมอาเซียน และพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและด้านอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวอีกว่า สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนได้วางแนวทางการพัฒนาความพร้อมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้านประชาคมอาเซียนอย่างเป็นคู่ขนานกัน ทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสำนักงานฯ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หลักสูตร “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะสมรรถนะแก่บุคลากรในด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน ครอบคลุมสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร วิทยากร จากสำนักหลักด้านกระบวนการนิติบัญญัติ และนักวิเทศสัมพันธ์จากสำนักหลักด้านต่างประเทศ ตลอดจนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจากสำนักนโยบายและแผน ข้าราชการสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียน และข้าราชการที่มาช่วยราชการสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ การอบรมแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ **ระยะที่ 1** การบรรยายภาคทฤษฎีในด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน โดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นักกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วน**ระยะที่ 2** เป็นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้จัดทำแผนนิติบัญญัติในแต่ละเสาหลักที่เป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน และจะอภิปรายและนำเสนอผลการจัดทำแผนนิติบัญญัติเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกอบรมภาคปฏิบัติระหว่างผู้เข้ารับการอบรม ในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยกิจกรรม Focus Group เรื่อง “**แผนงานนิติบัญญัติกับการพัฒนากฎหมายภายในเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน**” การบรรยายเรื่อง “**การแปลงแผนนิติบัญญัติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม**” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรัตนপুরะ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ปรับปรุงแก้ไขแผนนิติบัญญัติให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือก่อนนำเสนอในเวทีเสวนาประชาคมอาเซียนในช่วงเดือนสิงหาคม และในโอกาสการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวิฑูรซ์ ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านประชาคมอาเซียนของสำนักงานฯ กับยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจังหวัดจันทบุรีจะเป็นจังหวัดนำร่องในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์อาเซียนของรัฐสภากับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่างๆ

.....
ข่าวโดย นางสาวบุศรา เฟ็งนุ่ม วิทยากรชำนาญการพิเศษ
สำนักประชาสัมพันธ์